

Số: 789./CTHADS
“V/v Ủy quyền bán đấu giá tài sản”

Trà Vinh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Bán đấu giá tài sản Trà Vinh.

Thực hiện Quyết định Thi hành án số: 255/QĐ-THA ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh về việc thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự số: 09/2011/QĐST-KDTM ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã thụ lý hồ sơ của ông Dương Hoàng Sơn và bà Trần Thị Kiếp, cùng địa chỉ: khóm 8, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh 02 tỉnh Trà Vinh. Ngày 09/6/2016 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH BĐGTS Trà Vinh để đưa tài sản ra bán đấu giá theo Luật định, nhưng không có người đăng ký tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành.

Xét thời hạn đã hết mà người được thi hành án không nhận tài sản để trừ vào số tiền thi hành án. Nay Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định giảm giá và ủy quyền, ký hợp đồng với Công ty TNHH BĐGTS Trà Vinh để tiếp tục đưa tài sản được nêu dưới đây ra bán đấu giá.

***Tài sản ủy quyền gồm:**

Quyền sử dụng đất diện tích 97 m² (*Hiện trạng sử dụng thực tế đưa ra bán đấu giá là 98,2 m²*), thuộc thửa 277, tờ bản đồ số 49, loại đất ở đô thị và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất là 01 (*Một*) căn nhà cấp 4 có diện tích xây dựng 76,4 m², tọa lạc tại khóm 8, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh do ông Dương Hoàng Sơn và bà Trần Thị Kiếp đứng tên quyền sử dụng.

Giá khởi điểm: **429.056.152 đồng** (*Bốn trăm hai mươi chín triệu không trăm năm mươi sáu nghìn một trăm năm mươi hai đồng*).

(*Có kèm theo Quyết định giảm giá tài sản và các tài liệu có liên quan đến việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản*).

Mong được sự tiếp nhận của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trà Vinh giúp cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN



Phan Văn Phóng